

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา  
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ 5/2556  
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2556  
จัดโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

\*\*\*\*\*

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	<b>สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</b>	
1	นางนวลสกุล ประจิจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
	<b>กรมธนารักษ์</b>	
2	นายพัชรพล สุปล	นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
3	นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล	นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
4	นายสังเวียน มังดินดำ	นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
5	นายนเรศ สังข์อินท์	นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
6	นางจิรพรรณ จันจ้อย	เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส สำนักการคลัง
7	นายอนุกุล มิจันที	นักประเมินราคาทรัพย์สินอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
8	นางสาววรินทรา มีชูวาศ	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
	<b>กรมบัญชีกลาง</b>	
9	นางสาวภริมย์ จันทรวงษ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
10	นางณัฐฤทธา มัทธูจิต	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังเขต 6
11	นางสาวสุกานดา ชินวัฒนกาญจน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
12	นางสาวรัศมี พยัฒยูทธิ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
13	นางกาญจดา ศิริรัตน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดตรัง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	<b>กรมบัญชีกลาง (ต่อ)</b>	
14	นางสาวจันทิมา ตันติกุลวัฒนา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
15	นางสุณีวรรณ นอบไทย	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
16	นางสาวจารุพร ตามกลาง	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังเขต 3
17	นางพรพิมล รัตนวงศ์ไชย	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
	<b>กรมศุลกากร</b>	
18	นางสาวชนิษฐา ชินะกุลวัฒนา	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักตรวจสอบอากร
19	นายชิตชัย มงคลบรรจง	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
20	นายเกียรติศักดิ์ พรหมชา	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
21	นางสาวสมพร พยุงศักดิ์สถาพร	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
22	นายศักดิ์ชาย ตีรกิจพงษ์พันธ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
23	นายสมเดช มณีไมตรีจิต	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
24	นายปราโมทย์ กันตะวงษ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
25	นายวิชัย มานะ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
26	นางสาวแก้วใจ นรชัยพีรพัฒน์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
27	นายฐานันดร บุญมา	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
	<b>กรมสรรพสามิต</b>	
28	นางเอี่ยมพร เหมือนทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักบริหารการคลังและรายได้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	<b>กรมสรรพสามิต</b>	
29	นางวารุณี การสมดี	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี
30	นางสุภาวดี ก้อนปัญญา	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
31	นายรัชชัย ทิพย์รัตน์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขามาย
32	นายมีงศิษฐ์ อุตตะมะธนานนท์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
33	นายนพดล สิ้นศักดิ์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
34	นางศุภวรรณ ไขปัญญา	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
35	นายบัญชา พรมจาด	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล
36	นางนริศรา ทักน์เอี่ยม	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
	<b>กรมสรรพากร</b>	
37	นายประจักษ์ บ่อเกิด	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
38	นางสาวพัชรา จำปาเงิน	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
39	นายทวีวัฒน์ กীরตวานิชย์	นิติกรชำนาญการ
40	นายธวิท ทรงประวัตี	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
41	นายดิเรก มาลีเวช	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
42	นางนภาพร สิทธิอมรพร	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
43	นางชุตินา วงศ์หมอ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
44	นางสายรุ่ง พงษ์เจริญ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
45	นางฐิติภา นาคทอง	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
46	นางจารวี บุญศิริ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
	<b>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</b>	
47	นางสาวสุรรัตน์ ระสารักษ์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
48	นางสาวนุสรรา นาคคำ	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
	<b>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</b>	
49	นางดวงกมล ทองเจือเพชร	เศรษฐกรชำนาญการ
50	นายศติน พริ้งพงษ์	เศรษฐกรชำนาญการ